



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคม มาตรฐาน Project ๒๕  
จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องโทรคมนาคม  
มาตรฐาน Project ๒๕ จำนวน ๑ ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีรายชื่อในการขอรับเอกสารสอบราคาฯ ครั้งนี้ เท่านั้น
๒. เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย หรือเป็นผู้เสนอราคาาร่วมกันในฐานะ  
ผู้ร่วมค้าระหว่างนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยด้วยกัน หรือระหว่างนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย  
ไทยกับนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงานหรือของทางราชการและ  
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ  
สำนักงาน หรือของทางราชการ
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๖. เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทน  
จำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคม มาตรฐาน Project ๒๕ ที่จัดซื้อในครั้งนี้
๗. ผู้เสนอราคาในนามของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือผู้ค้าร่วม (Consortium)  
จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการสอบราคาในนามของกิจการร่วมค้าหรือค้าร่วม ตั้งแต่การขอรับ  
เอกสารสอบราคา การยื่นซองสอบราคา จนสิ้นสุดข้อผูกพันกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย  
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงาน กสทช. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้  
ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงาน กสทช. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี  
เงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็น  
เงินสดก็ได้
๑๐. คุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางที่ใช้ในการสอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่อง  
โทรคมนาคม มาตรฐาน Project ๒๕ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๙๐๐.-บาท (สองล้านเก้าร้อย-  
บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคาร  
ที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  
๔ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๒๔๑  
ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น  
เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น  
ดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ  
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ  
ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการเปิดซองการสอบราคาจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณา  
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคา  
ของผู้เสนอราคารายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ ต่อไป สำหรับผู้  
เสนอราคาที่ไม่ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะส่งคืนซองข้อเสนอทางด้านราคา  
โดยไม่เปิดซองในวันเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร)

รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.